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ผูบริโภคชาวจีนจะใชสินคารักษาสิ่งแวดลอมหรือไม หากมีทางเลือก 
 

สํานักขาวซีเอ็นเอ็น  เมืองชิงเตาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ – เมืองชิงเตา  ตั้งอยู
ทางชายฝงตะวันออกของจีน  เบียรชิงเตาเปนความภาคภูมิใจของประชาชน 
 
โรงกล่ันเบียรเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญใจกลางเมือง  มีนักทองเที่ยวมากกวา ๓,๐๐๐ คน  มาเยี่ยมชมทุกวัน  
นั่งรถมาสัมผัสความมหัศจรรยของสถานที่ผลิตเบียรที่พวกเขาชื่นชอบ 
 
คนจํานวนมากไมทราบวาบริษัท ชิงเตา บริวเวอร่ี กรุป  ถูกลาวหาวากระทําผิดมาตรฐานสิ่งแวดลอม  เปนแค
หนึ่งในยี่สิบบริษัทในบัญชีดําที่ไดช่ือวาเปน “ผูกอมลพิษ”  ซ่ึงรวมถึงบริษัทใหญ อาทิ  ฮิตาชิ  ฟลิปส และ
มาสเตอร  คง  ผูผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีช่ือเสียงที่สุดของจีน 
 
บัญชีรายชื่อบริษัทเหลานี้ของกลุมผูบริโภคทางเลือกสีเขียว  ไดรับการสนับสนุนจากองคกรอิสระตาง ๆ      
๓๔ องคกร  รวมถึงสถาบันกิจการสาธารณะและสิ่งแวดลอม  อาสาสมัครโลกสีเขียว  เพื่อนธรรมชาติและปา  
พวกเขากลาวหาบริษัทเหลานี้วาทั้งปลอยมลพิษและปดบังการปลอยมลพิษ 
 
นางหวัง  หยงเฉิน  ประธานกรรมการองคกรอาสาสมัครโลกสีเขียว กลาววา  “การรณรงคนี้เปนแคการเริ่มตน
ใหสาธารณชนรับทราบวาผลิตภัณฑยี่หอดังหลายยี่หอทําลายสิ่งแวดลอม  เราไมควรจะใชชีวิตอยูโดยไดรับ
มลพิษ  เพราะเปนทางเลือกที่ไมไดรับการบอกกลาว  เปาหมายของเรา ความหวังของเรา คือขับไลพวกเขา
ออกจากตลาด” 
 
นางหวัง  กลาวตอไปวา  “ชิงเตาไมมีความรับผิดชอบ  การปลอยน้ําเสียไมไดมาตรฐาน  เราไดจัดการเรื่องนี้มา
สองสามครั้งแลว  หารือกันเรื่องปญหานี้ แตก็ไมเคยไดรับการแกไข” 
 
บัญชีรายช่ือของกลุมผูบริโภคทางเลือกสีเขียวเผยแพรทางออนไลน  ประชากรผูใชอินเทอรเน็ตจํานวนมาก
วิจารณกันอยางเซ็งแซ 
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ผูเขียนไดอารี่ออนไลนคนหนึ่งเขียนวา  “เราไมควรซื้อสินคาจากบริษัทเหลานี้  เราควรเลือกตราสินคาอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  ซ่ึงเปนวิธีสนับสนุนการควบคุมมลพิษของจีนอยางแทจริง” 
 
อีกแนวคิดหนึ่งคือ  “บัญชีรายชื่อช้ีนําประชาชนชาวจีนทั่วไปในทางที่ผิด  สินคาอนุรักษส่ิงแวดลอมมีราคา
แพง  สินคายี่หอดังเชื่อถือได” 
 
ปญหาอยูที่วาประชาชนชาวจีนทั่วไปที่ในอดีตมีรายไดต่ําแตรายไดกําลังเพิ่มขึ้นจะใชสินคารักษาสิ่งแวดลอม
หรือไม  หากมีทางเลือก 
 
นายเรย  แอลไล  นักวิเคราะหผูบริโภคแหงแลนเดอร  แอสโซซิเอดส  กลาววา  “ผมคิดวาในประเทศจีน
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมกําลังมาแรงและเปนที่นาสนใจในขณะนี้” 
 
เมื่อเร็ว  ๆ นี้ แลนเดอรไดทําการสํารวจตราสินคาซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริโภคในประเทศจีนใหความใสใจ
ประเด็นการรักษาสิ่งแวดลอมมากกวาผูบริโภคในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ตัวอยาง เชน ผูบริโภคที่ไดรับการ
สํารวจในจีนรอยละ ๔๕   กลาววา พวกเขาคํานึงถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมวาเปนสิ่งสําคัญที่บริษัทจะตอง
ใสใจ  เมื่อคิดถึงตราสินคาที่จะซื้อ  เปรียบเทียบกับผูบริโภครอยละ ๒๓  ในสหรัฐอเมริกา 
 
นายแอลไล  กลาวเสริมวา  “ในจีน  การรักษาสิ่งแวดลอมคอนขางจะเปนเรื่องทันสมัย” 
 
ถาพวกเขาเต็มใจที่จะจายเงินเพื่อสินคารักษาสิ่งแวดลอม  นั่นหมายถึงเสียงสวนใหญที่เปนพลังเงียบ ๑๓๐ 
ลานคน  จะมีอิทธิพลตอบริษัทเหลานี้ใหชําระสะสางการกระทําเสียใหม 
 
สํานักขาวซีเอ็นเอ็นไดติดตอกับบริษัทที่อยูในบัญชีรายชื่อหลายบริษัท  เพื่อทราบถึงการตอบสนอง ฟลิปส  
ฮิตาชิ  และมาสเตอร  คง  ทั้งหมดปฏิเสธคําขอการใหสัมภาษณและไมเสนอรายงานการเงิน  บางบริษัท เชน 
โมโตโรลา  ตอบการศึกษาวิจัย  บริษัทอิเล็กทรอนิกส  ไดระบุไวในจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงสํานักขาวซีเอ็นเอ็น 
 
“ส่ิงอํานวยความสะดวกและการดําเนินงานของเรา  โมโตโรลามีเปาหมายลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  
เพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้  เราทําตามหรือทําไดเหนือกวาขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม  สุขภาพ  ความปลอดภัย  
และอื่น ๆ ในประเทศที่เราเขาไปประกอบธุรกิจ” 
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โมโตโรลาระบุวาบริษัทไดถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายช่ือตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๑  แลว  หลังจากพิสูจนไดวาบริษัท
ปฏิบัติตามมาตรฐาน  และไมเขาใจวาทําไมบัญชีรายชื่อที่จัดพิมพเผยแพรในป พ.ศ.๒๕๕๓  จึงมีขอมูลที่ไม
ทันสมัยสะทอนสถานะของบริษัท 
 
บริษัท ชิงเตา  บริวเวอร่ี จํากัด  เชิญเราเยี่ยมชมโรงงานโดยผูบริหารสูงสุดดานสิ่งแวดลอม 
 
นายหวัง  ไฉหง  กลาววา “ในขณะที่กําไรเปนสิ่งสําคัญ  ชิงเตาก็ไดพยายามทุกวิถีทางที่จะลดผลกระทบ
ในทางลบที่มีตอส่ิงแวดลอม” 
 
บริษัทไดลงทุนไปเปนมูลคา ๑๘ ลานเหรียญใน ๓ ป ที่ผานมา  เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
แตการวิพากษวิจารณกลาวหาบริษัทเรื่องการปลอยน้ําเสียนั้นไมถูกตอง  เจาหนาที่ของบริษัทตระหนักดีวา
โรงงาน ที่เปนฐานการผลิตของชิงเตาผลิตเบียรไดประมาณ ๑,๐๐๐  ตัน  โดยเฉลี่ยตอวัน  และมีน้ําเสีย
ประมาณ ๓,๖๐๐  ตัน  น้ําเสียไดผานกระบวนการบําบัดทางชีวภาพในบอขนาดใหญผสมกับเชื้อจุลินทรียที่
เจริญเติบโตไดดีในสภาพที่มีออกซิเจนในบรรยากาศและมีเอนไซมที่จําเปนตอการแปรรูปออกซิเจนที่เปนพิษ 
 
ชิงเตากลาววาน้ําประมาณรอยละ ๑๕ ไดถูกนํามาหมุนเวียนใชใหมในโรงงาน   ที่เหลือถูกสงไปยังระบบ
สุขาภิบาลน้ําเมืองชิงเตา  นายหวังชี้ใหเห็นวาบริษัทไดลดการใชน้ํารอยละ ๒๘ ในชวงไมกี่ปทีผานมาและกลาววา  
“การจัดการสิ่งแวดลอมเปนงานที่ตอเนื่องในระยะยาวและเปนสวนที่สําคัญมากในแผนกลยุทธของบริษัท” 
 
รัฐบาลเมืองชิงเตากลาววา  เบียรชิงเตาไดใหความรวมมือโดยอนุญาตใหรัฐบาลเมืองตรวจสอบกํากับดูแล
ระดับน้ําเสีย  ขาราชการปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นวาชิงเตาเคยกระทําผิดมาตรฐานดานน้ําเสียหรือไม 
 
ลูกคาผูซ่ือสัตยที่ส่ังเบียรชิงเตาในภัตตาคารและบารทุกเย็น  เขาขางเบียรที่พวกเขาชื่นชอบ 
 
นายหลี่  นักดื่มเบียรรายหนึ่ง  อางถึงขาวที่ชิงเตาถูกกลาวหาวาละเลยตอส่ิงแวดลอม  “ผมไดยินขาวนี้จากสื่อ  
ผมเชื่อวาคนของชิงเตาจะจัดการกับเรื่องนี้ได” 
 
เขายกแกวขึ้นดื่มอวยพรใหกับสินคาสีเขียวที่ยังอยูระหวางดําเนินการแตมีความเปนไปไดในอนาคต 
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